

คักดีสยามจีเอาผิดเหตุคานสะพานถล่ม

“คักดีสยาม” ขอ กกก. แจงผลสอบ “นกแอร์” โกลรันเวย์ เชื่อมไม่กระทบ ท่อเที่ยว กำชับผู้เชียวชาญ 14 วัน แจงผลสอบคานสะพานพระราม 2 ถล่ม ย้ำว่าไปตามกฎหมาย พร้อมเยียวยาผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บ สั่งเด็ดขาดก่อสร้างช่วง ปชช.เดินทาง

ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ 2 ส.ค.

65 นายคักดีสยาม ชิดชอบ รมว. คมนาคม ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการณเครื่องบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD108 เส้นทางดอนเมือง-เชียงใหม่ โกลรันเวย์หลังจากฝนตกหนัก ว่า ขณะนี้สามารถที่จะยกตัวเครื่องบินออกได้แล้ว ถ้าเวลา 10.00 น. วันนี้สภาพอากาศดีก็น่าจะสามารถ

เคลื่อนย้ายตัวเครื่องบินออกจากบริเวณที่มีปัญหาได้ และจะทำการตรวจสอบถ้าพิวรันเวย์ไม่มีปัญหาก็จะเปิดทำการบินได้ปกติไม่เกินวันที่ 3 ส.ค. ขณะนี้คณะกรรมการความปลอดภัยทางอากาศของกระทรวงลงไปดำเนินการตามกฎหมาย และดูเรื่องของกฎเชฟตี้ ซีเคียวริตี้ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

ผู้สื่อข่าวถามว่า นายกรัฐมนตรี ได้มีการกำชับให้มีการตรวจสอบเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้นอีก นายคักดีสยาม กล่าวว่า นายกฯกำชับตลอดอยู่แล้ว เรื่องแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิด ซึ่งเมื่อตนรับทราบข่าวก็รีบสั่งการให้อธิบดีฯ ไปดูเรื่องการเยียวยาก่อนและดูเรื่องการบริหารด้านจราจร ขณะนี้การดำเนินการเข้าสู่ระบบแล้ว ขอให้รอคณะกรรมการสรุปผลภายใน 15 วันก่อน ซึ่งมีรายละเอียดเยอะ แต่เขาก็มีการเก็บบันทึกการสื่อสารไว้อยู่แล้ว

■ คักดีสยาม ต่อจากหน้า 1

เมื่อถามว่า ผู้เสียหายติดเชื้อเรื่องมาตรการเผชิญเหตุหรือแผนการอพยพ นายคักดีสยาม กล่าวว่า เดี่ยวคณะกรรมการความปลอดภัยเขาสอบออกมา ถ้ามีอะไรที่ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนก็มีวิธีการในการบังคับในเรื่องของการที่จะปฏิบัติต่อผู้ที่ไม่ดำเนินการตามมาตรการ เมื่อถามว่า จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ความมั่นใจมากขึ้นหรือไม่ นายคักดีสยาม กล่าวยืนยันว่า อุบัติเหตุทางอากาศแบบนี้แทบไม่มีเลย ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกตั้งแต่ที่ตนเข้ามารับตำแหน่ง

ผู้สื่อข่าวถามถึงความพร้อมของท่าอากาศยานต่างๆ ที่จะรองรับเผชิญเหตุเร่งด่วนแบบนี้ ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากรถที่มารับผู้โดยสารไม่มีความพร้อม นายคักดีสยาม กล่าวว่า คงไม่ใช่อย่างนั้น แต่ทราบว่าการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนความจริงโดยหลักปกติถ้าสามารถหยุดเครื่องได้แล้วก็ต้องมีแผนอพยพเลยต้องลงเลยจะลงโดยวิธีใดมันก็มีระบบของมันอยู่ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าไม่กระทบต่อการท่องเที่ยวของไทย

นายคักดีสยาม ยังได้กล่าวถึงเหตุการณ์ภายหลังด้านเก็บเงินที่บางปะกง ฟังถล่มลงมา ว่า เป็นเรื่องของการก่อสร้าง ซึ่งมีการจัดซื้อจัดจ้าง มีผู้ประกอบการดำเนินการก่อสร้างอยู่ ซึ่งทางอธิบดี และ ผอ.มอเตอร์เวย์ กำลังไปตรวจสอบอยู่ “เห็นอยู่ว่าลมมันแรง แต่จริงๆ ผมดูด้วยตามันก็ไม่น่าจะหัก” เมื่อถามว่าวัสดุก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน นายคักดีสยาม กล่าวว่า เดี่ยวรอให้เขาตรวจสอบดูก่อนดีกว่า รัฐมนตรีไม่ได้เป็นคณะกรรมการตรวจรับ

ส่วนกรณีอุบัติเหตุคานปูสะพานถล่ม ถนนพระราม 2 หน้า รพ.วิภา

ราม จ.สมุทรสาคร ถล่ม นั้น ทางกรมทางหลวงจะดำเนินการดูแลเต็มที่ และมอบนโยบายไปแล้ว เมื่อถามถึงหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต นายคักดีสยาม ตอบว่า ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้พิจารณาเนื่องจากมีหลักเกณฑ์ที่ดำเนินการอยู่

ผู้สื่อข่าวถามว่าจะป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำๆ อย่างไร นายคักดีสยาม กล่าวว่า ป้องกันอยู่แล้ว เมื่อถามย้ำว่าเหตุใดจึงไม่มีการกันแนวในพื้นที่ก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัย นายคักดีสยาม กล่าวว่า กรณีดังกล่าวได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาตรวจสอบแล้ว โดยให้รายงานกลับมาภายใน 14 วัน จากการประชุมร่วมกับอธิบดีกรมทางหลวง เกี่ยวกับการบริหารการเดินทางของประชาชน และสั่งการเด็ดขาดให้งดการก่อสร้างในช่วงที่ประชาชนเดินทาง ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ต้องรอผลการสอบสวนของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นและให้ว่าไปตามกฎหมาย

“ย้ำว่าให้ผู้เชียวชาญเป็นคนตรวจสอบข้อเท็จจริงดีกว่า ยังไม่พูดไปก่อนเพราะไม่ใช่ผู้เชียวชาญ และต้องสรุปให้ทันตามเวลา”